

# TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ **VAI TRÒ VÀ GIẢI PHÁP** **XÂY DỰNG THANH NIÊN** VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀNG

*Trường ĐH Hà Tĩnh*

## **Đặt vấn đề:**

Thanh niên Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đời sống chính trị và nền văn hoá của đất nước. Thanh niên đang là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ thể sáng tạo của tương lai. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò của thanh niên và Người luôn giành tình cảm sự quan tâm đặc biệt đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Người chỉ rõ thanh niên là thế hệ có khả năng “dời núi và lấp biển”, là “đại biểu cho tinh thần tự tôn, tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại” và “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên”. Trong quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên Việt Nam đã sống, lao động, học tập để vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30, (theo quy định của Luật Thanh niên) là một lực lượng xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước. Thanh niên Việt Nam không chỉ là lực lượng to lớn có mặt ở cả giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; mà còn là lực lượng xã hội độc lập có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các tầng lớp

khác trong xã hội; thanh niên có mặt ở tất cả các địa phương, các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trong Đại hội III Đoàn Thanh niên cộng sản Nga (họp từ ngày 2 đến ngày 10-10-1920), Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”. Bài diễn văn được xem như là cương lĩnh của Đảng cộng sản trong việc giáo dục ý thức cho đoàn thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng xã hội mới: xã hội cộng sản chủ nghĩa. V.I. Lênin đã từng khẳng định, xây dựng chủ nghĩa cộng sản (CNCS) là nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều lần nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản. Lênin cho rằng tương lai của CNCS thuộc về thanh niên và chính thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Chính vì vậy, tương lai của CNCS thuộc về thanh niên. Nếu không lôi cuốn được toàn thể thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì công cuộc xây dựng CNCS sẽ không thể đi đến thành công. Trong bài phát biểu, V.I. Lênin đã khẳng định rõ nhiệm vụ của thanh niên nói chung và Đoàn Thanh niên cộng sản nói riêng đó là học tập. Nhưng học cái gì và học như thế nào? V.I. Lênin đã chỉ cụ thể là phải “... học chủ nghĩa cộng sản”<sup>1</sup>. Học chủ nghĩa cộng sản, theo V.I. Lênin là “Hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là

những điều thuộc lòng”<sup>22</sup>. Mặt khác, theo V.I.Lênin, học CNCS còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là ý chí phấn đấu, hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của quần chúng nhân dân. Công tác giáo dục và học tập của đội ngũ thanh niên không tách khỏi sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân. Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản theo V.I. Lênin là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng CNCS; phải gắn mỗi bước đi trong công tác giáo dục và học tập của mình với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, “không có công tác, không có đấu tranh thì kiến thức sách vở về chủ nghĩa cộng sản rút ra từ các sách và các tác phẩm về chủ nghĩa cộng sản sẽ không có một giá trị nào cả, vì rằng kiến thức đó cũng chỉ là tiếp tục tách rời giữa lý luận và thực tiễn...”<sup>23</sup>. V.I.Lênin yêu cầu: “Phải tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ thanh niên, phải làm gương mẫu về giáo dục và kỷ luật. Có như vậy mới có thể hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa”<sup>24</sup>.

Tư tưởng của V.I. Lênin về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta quán triệt và vận dụng sáng tạo vào công tác vận động thanh niên trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh muốn cứu đất nước thì trước hết phải thức tỉnh dân tộc, muốn thức tỉnh được dân tộc thì trước hết phải thức tỉnh được thanh niên. Ngay từ những buổi ban đầu sơ khai của cách mạng nước ta, Bác đã rất chú trọng đến vai trò của thanh niên. Bác Hồ coi “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của Dân tộc”, trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (năm 1925). Bác Hồ đã kêu gọi “Hỡi Đông Dương đáng thương hại người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già của người không sớm hồi sinh”. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Bác thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên – tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam – mang tên “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội”. Tên gọi của tổ chức cách mạng này thể hiện một tư tưởng chiến lược của Bác: Đảng ta phải trẻ như thanh niên, khỏe như thanh niên và khi có sức khỏe có sức trẻ thì nhiệm vụ cách mạng nào cũng dễ dàng thực hiện được. Bác khẳng định: “Một năm khởi đầu

từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tuổi trẻ chính là giai đoạn của đời người có khả năng cống hiến cho dân tộc mạnh mẽ nhất. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại ở Miền Bắc, Người dạy thanh niên những nội dung cần học là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Mục đích của việc học tập là để phụng sự cho nhân dân, cho Tổ quốc. Việc học tập cần phải tiến hành thường xuyên và ở mọi nơi, mọi lúc, “học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, “khi mà quyền lợi dân tộc giải phóng là cao hơn hết” thanh niên phải hành động theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Thanh niên có vai trò quan trọng không những vì khả năng cách mạng to lớn, mà còn do vị trí thế hệ đặc biệt. Trong “Thư gửi các thanh niên ngày 17 - 8 - 1947”, phát biểu lần đầu và xuyên suốt trong các bài viết, nói chuyện với thanh niên. Bác đánh giá cao khả năng của thanh niên, đồng thời cũng chỉ cho chúng ta thấy thanh niên có nhiệm vụ to lớn và nặng nề. Không phải tự nhiên mà thanh niên ta có thể đảm đương được vai trò quan trọng của mình, mà “Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”. Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã luôn coi công tác thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng. Đồng thời luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản cho thanh niên. Vì vậy, trong quá trình đấu tranh cách mạng, các thế hệ thanh niên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Lớp thanh niên tham gia ngay từ những ngày đầu cách mạng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phấn đấu rèn luyện trở thành những người cộng sản tiên bối, tiêu biểu, xuất sắc của Đảng và dân tộc như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai... Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và

để quốc Mỹ xâm lược, thanh niên Việt Nam đã phấn đấu quên mình cho mục tiêu: Độc lập dân tộc và thống nhất đất nước với khẩu hiệu hành động: “Vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên”.

Bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, thanh niên Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, Internet phát triển bùng nổ, trong thanh niên nổi lên một bộ phận sống thực dụng, chạy theo danh lợi, bất chấp đạo lý, dẫn đến nhiều tiêu cực trong xã hội. Cùng với đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của không ít bạn trẻ còn mơ hồ về kiến thức, thiếu vững vàng về lập trường, tư tưởng chính trị. Thanh niên, sinh viên - những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với Internet bỗng trở thành nạn nhân của những chiêu trò xuyên tạc, bôi nhọ. Hậu quả là đã có một bộ phận thanh niên xa rời lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có ý chí lập thân, lập nghiệp, thậm chí lôi kéo các thanh niên khác đi theo con đường sai trái. Đây thật sự là một thách thức rất lớn đối với các cấp chính quyền và nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác thanh niên. Đảng ta đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên.

Vì vậy công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Thanh niên cũng là lực lượng tiên phong đi đầu trong mọi phong trào thi đua kiến quốc. Thanh niên là cầu nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ mới lớn, đảm bảo tính kế thừa, “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là

người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng”. Thanh niên có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức, nhạy bén trong khoa học công nghệ, là: “chìa khóa để làm cho dân mạnh, nước giàu”. Bác căn dặn “ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ sở mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết nước nhà trông mong ở các cháu rất nhiều”. Trong các thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước, Bác đề ra cho thanh niên những nhiệm vụ cụ thể khác nhau, nhưng có một nhiệm vụ mà khi nào Bác cũng nhắc tới đó là “nhiệm vụ chính của thanh niên là học tập. Muốn xứng đáng vai trò người chủ thì phải học tập”.

Nền giáo dục nói chung và việc học tập của thanh niên nói riêng phải đảm bảo cho thế hệ trẻ thực sự có đủ nhân cách, kiến thức để “làm người chủ đất nước”. Bác dạy “nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà”. Để đóng góp tốt hơn cho xã hội, thì thanh niên phải hoạt động có tổ chức, có kế hoạch. Hoạt động của phong trào thanh niên cần phải to lớn, mạnh mẽ nhưng thiết thực. Những lời dạy của Bác về cách tổ chức phong trào thật sâu sắc, Bác nói “...chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được...việc gì cũng phải thiết thực...một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được”. Bác rất coi trọng yếu tố tổ chức trong hoạt động của phong trào thanh niên, mà nòng cốt là tổ chức Đoàn. Trong việc xây dựng tổ chức Đoàn, Bác căn dặn “cần phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng”. Một nhiệm vụ lớn mà Bác trao cho thanh niên là “phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai, tức là các cháu nhi đồng”.

Người còn lưu ý thanh niên nội dung và phương pháp dạy các cháu nhi đồng “phải giữ gìn toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng”. Bác luôn lưu ý đến đặc điểm lứa tuổi của thế hệ trẻ khi giáo dục, không chỉ nói đến học tập, công tác mà còn dặn dò phải biết vui chơi, giải trí, đừng để cho thanh niên, nhi đồng biến thành những

người “già sớm”. Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên đang tự khẳng định mình và đang dần dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với thanh niên các nước trên thế giới.

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh” do đó đã đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại. Thực hiện lời căn dặn của Người, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam luôn là lực xung kích trên tất cả các mặt trận từ quân sự đến kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,... cùng với các phong trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong, Cờ ba nhất... trong cuộc kháng chiến chống thực dân mới thì nay trong công cuộc công nghiệp

hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vai trò của thanh niên lại được thể hiện mạnh mẽ ở các hoạt động phong trào như: Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; Phong trào tình nguyện; Phong trào thanh niên tiến quân vào khoa học công nghệ; Hiến máu tình nguyện, Đèn on đáp nghĩa, Khởi nghiệp, Tuổi trẻ sáng tạo... tạo được sự hưởng ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên và cộng đồng. Ngày nay, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược xây dựng, bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Cùng với việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng thanh niên, giúp thanh niên phát triển mọi mặt. Mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cầu nối, là nơi giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, xây dựng trách nhiệm cộng đồng để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, sống có lý tưởng, có hoài bão, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tập trung nguồn lực xã hội nâng cao chất lượng nguồn lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Đồng thời, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ; tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước

nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam hôm nay đã và đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần, Tổ quốc gọi, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn sàng cống hiến một cách nhiệt huyết nhất. Từ lý tưởng: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương vĩ đại của Bác Hồ kính yêu. Ngày nay, thanh niên Việt Nam sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân để cống hiến cao nhất cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tạo dựng hình ảnh “thương hiệu” đẹp, viết tiếp truyền thống vẻ vang, anh dũng của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế, xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập, rèn luyện. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội và cộng đồng. Dự báo trên cho thấy những mặt mạnh và yếu của thanh niên nước ta. Để giúp thanh niên tự tin tham gia có hiệu quả vào hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, đòi hỏi Đoàn và Hội phải có các hoạt động hỗ trợ thanh niên có kỹ năng, kỹ luật, có tác phong lao động công nghiệp và nếp sống văn minh. Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá là xu thế tất yếu. Xu thế này sẽ tạo ra thị trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu, thanh niên toàn cầu... Những năm trước đây thanh niên nước ta được đánh giá tụt hậu hơn về

học vấn và tay nghề, ngoại ngữ và tin học, khả năng thích ứng, sức khoẻ...

Đến những năm tiếp theo, thanh niên nước nhà sẽ tiếp cận dần với trình độ, sức khoẻ của thanh niên khu vực và thanh niên thế giới. Thanh niên Việt Nam sẽ có trình độ văn hoá, chuyên môn và tay nghề, ý chí và nghị lực không thua kém thanh niên các nước. Nhưng thanh niên nước ta còn thua kém thanh niên các nước tiên tiến về kỹ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tham gia các hoạt động quốc tế... Thanh niên Việt Nam cần có ba nhóm phẩm chất là: Trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đạo đức và lối sống trong sáng, sức khoẻ thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng mới đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thời kỳ phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Để đạt được những tiêu chí và các phẩm chất trên, đòi hỏi bản thân thanh niên phải tự học, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự tin, tự chịu trách nhiệm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao, trở thành người thừa kế trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

*Một là:* Thanh niên phải tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trau dồi lý tưởng cách mạng trong sáng, mẫu mực.

Bối cảnh trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” “bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; đấu tranh chống các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí.

*Hai là:* Thanh niên phải là lực lượng tiên phong, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Thanh niên phải tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các đối tượng thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia vào các hội của thanh niên, phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân, luôn sâu sát với nhân dân, tận tụy vì lợi ích chung của cộng đồng.

*Ba là:* Thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề. Với phương châm: người thanh niên nào cũng phải học, ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học; người thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập, gương mẫu trong lời nói và việc làm, luôn chia sẻ kinh nghiệm và tri thức cho thế hệ thiếu niên, học sinh, sinh viên.

*Bốn là:* Thanh niên phải xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

*Năm là:* Thanh niên phải tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo vệ trong sạch môi trường sinh thái.

*Sáu là:* Thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hoà bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố,

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo, sẵn sàng tham gia vào các cuộc thienn nguyện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

**Kết luận:** Để phát huy vai trò và sức mạnh “đời non, lớp bẻ” của thanh niên trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, nhiệm vụ của Thanh niên là phải đổi mới công tác hoạt động Đoàn thanh niên theo tiêu chí thực chất, hiệu quả. Để cuộc “cách mạng” này thành công, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, sáng tạo trong công tác thanh niên sao cho phù hợp sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Đồng thời, mạnh dạn, kiên quyết dẹp bỏ những hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục không còn phù hợp, rập khuôn, hình thức và thậm chí phô trương, gây lãng phí như Bác Hồ từng nói: “Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý”.

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và cả dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tiên tiến, xứng tầm với đòi hỏi của đất nước và thời đại.

#### TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

<sup>1</sup> V.I. Lênin, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1977, tr. 357.

<sup>2</sup> Nt, tr. 364.

<sup>3</sup> Nt, tr. 358-359.

<sup>4</sup> Nt, tr. 373.